



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ผู้บริหารร่วมงานถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม
- ☞ จัดสรรเงินรางวัลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ มรพส.
- ☞ รับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์ (เลือกซ่อม)
- ☞ สกอ. เชิญส่งผลงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- ☞ มรพส. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ๑๕-๑๖ ส.ค.

### คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖



เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส.** พร้อมด้วย ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ นายสุรินทร์ วิจิตรพงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคม และลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยภาคเข้ามามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ส่วนภาคค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

## ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการคำนวณคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใช้ในการจัดสรรให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเงิน ๖๒๑,๗๒๗.๗๕ บาทนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

**เงินรางวัลกลุ่ม ๑ ข้าราชการระดับสูง** เป็นเงิน ๗๓,๔๖๔.๕๕ บาท โดยพิจารณาจาก

๑. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานสร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกันไม่เกิน ร้อยละ ๓๐
๒. ความรับผิดชอบทุ่มเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

**เงินรางวัลกลุ่ม ๒ ข้าราชการระดับกลาง** เป็นเงิน ๔๑๔,๙๓๘.๖๕ บาท โดยพิจารณาจาก

๑. ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานสร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกันไม่เกิน ร้อยละ ๓๐
๒. ความรับผิดชอบทุ่มเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

**เงินรางวัลกลุ่ม ๓ ข้าราชการระดับต้น** เป็นเงิน ๑๓๓,๓๒๔.๕๕ บาท โดยพิจารณาจาก

๑. ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานสร้างผลงานให้กับองค์กรร่วมกันไม่เกิน ร้อยละ ๓๐
๒. ความรับผิดชอบทุ่มเทและมีผลงานตามแผนปฏิบัติราชการและตามภารกิจหลักของส่วนราชการ

โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลดังกล่าวคือ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติต่อไป สั ง ญ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลงนามโดย ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รัชวาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

## ระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ชั่วคราว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการขอรับฐานข้อมูล ScienceDirect ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ เพื่อให้บริการคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้สามารถเข้าค้นหาข้อมูล บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม แต่ทั้งนี้เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องของบางประการ ทำให้การจัดทำสัญญาการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลฯ ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และได้มีการระงับการให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว จนกว่าการทำสัญญาจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว จึงแจ้งให้บุคลากร มรพส. ทราบโดยทั่วกัน

## ๑๔ ส.ค. ๕๖ เชิญชมฟรีคอนเสิร์ต BEYOND 5 และ เอก สุระเชษฐ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

### 2013 Tour of Thailand Live in Phitsanulok

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.  
พร้อมพบนักร้องรับเชิญพิเศษ

**เอก สุระเชษฐ์**  
เจ้าของเพลงฮิต ที่รัก(เธอ)

**BEYOND 5**

**BUWRS**

ภายในงานขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ โดยบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง แต่พวยากโร้ในจังหวัดพิษณุโลก



## มรพส.รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ฯ (เลือกซ่อม) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๗ สิงหาคม ศกนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในช่วงที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่ามีกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ยังไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ (เลือกซ่อม) โดยผู้สมัครต้องเป็นคณาจารย์ประจำ หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีจำนวนกรรมการดังต่อไปนี้ คณะครุศาสตร์ ๑ คน, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑ คน และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ๕ คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดต่อกับ สำนักงานคณะ ส่วนข้าราชการพลเรือนฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ติดต่อกับ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) ชั้น ๒ อาคารที่ปรึกษา โดยลงคะแนนเลือกในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และลงคะแนนเลือกล่วงหน้าได้ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องงานวินัยและนิติการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พร้อมยื่นหลักฐานการได้รับอนุญาตไปปฏิบัติภารกิจจากมหาวิทยาลัย

## สกอ. เช-ชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดแอนิเมชัน ภาพยนตร์สั้น และบทความ ในโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “บัณฑิตไทยไม่โกง”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานประกวดแอนิเมชัน ภาพยนตร์สั้น และบทความ ในโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อเป็นการสื่อให้เห็น วิถีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดยแบ่งการประกวดดังนี้

**๑. ประกวดแอนิเมชัน** ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน โดยสมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ความยาวไม่ต่ำกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที จัดส่งผลงานรูปแบบไฟล์ DVD นามสกุล .AVI หรือ .MPEG ขนาดภาพ ๑๖:๙ ความละเอียด ๑๒๘๐ x ๗๒๐ พิกเซล โดยเครดิตท้ายผลงานต้องมีโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๑๓๐,๐๐๐ บาท ชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท, ชมเชย ๑๐,๐๐๐ บาท และรางวัล Popular Vote ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

**๒. ประกวดภาพยนตร์สั้น** ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน โดยศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค ความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที จัดส่งผลงานรูปแบบ DVD ขนาดภาพ ๑๖:๙ เครดิตท้ายผลงานต้องมีโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๑๙๐,๐๐๐ บาท ชนะเลิศ ๖๐,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ชมเชย ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัล Popular Vote ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

**๓. การประกวดบทความ** ส่งผลงานในนามสถาบันอุดมศึกษา ๑ คน ต่อ ๑ บทความ ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔ หนาละไม่น้อยกว่า ๒๕ บรรทัด พิมพ์ด้วยอักษร Angsana New ๑๖ ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท, รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๓,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขตรับผลงานวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครไปที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศึกษานักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) และ [www.facebook.com/ohecanticorruption](http://www.facebook.com/ohecanticorruption)

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรผู้ร่วมสร้างยานไวกิงแห่งองค์การนาซา  
ร่วมบรรยายพิเศษ “สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์...เพื่อพัฒนาชาติตามรอยพ่อ”  
ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ปี ๕๖ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

**สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ**  
ขอเชิญร่วมงาน

**“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๖**  
วันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

**บรรยายพิเศษ โดย วิศวกรกิตติมศักดิ์**  
**ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา**

เรื่อง **“มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติตามรอยพ่อ”**

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ศว.๑๑๕  
อาคารวิทยาศาสตร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการที่น่าสนใจ พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติตามรอยพ่อ” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

**สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ** ขอเชิญร่วมงาน

**เสวนาวิชาการ โดย วิศวกรกิตติมศักดิ์**

**“วิทยาศาสตร์...ตามรอยพ่อหลวง”**

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ก.๒๐๙ อาคารกวีนิพนธ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

โครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดำริของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร  
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร  
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

พิธีกรรมกิตติมศักดิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑๔ โครงการ และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑๔ ฐานการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเผยแพร่การสืบสานและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริฯ สำหรับโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ภายในงานมีการจัดเสวนาวิชาการเรื่อง “วิทยาศาสตร์ตามรอยพ่อหลวง” โดย ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร, ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑๔ โครงการ และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๑๔ ฐานการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

▶▶ ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา **วันนี้** .. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงเพลพระเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสาธิตฯ (ส่วนสนามบิน) จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน